

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG BÁO CẤP THỜI

Liên Lạc:

Jamie Cargo

ssacom@ssa.ocgov.com

Phúc Trình Thường Niên Lần Thứ 29 về Tình Trạng Thiếu Nhi tại Quận Cam Hiện Có Sẵn

Quận Cam, Calif. (5 Tháng Mười Hai, 2023) – Phúc Trình Thường Niên lần thứ 29 về Tình Trạng Thiếu Nhi tại Quận Cam hiện có sẵn, cung ứng một sự thẩm định toàn diện về sức khỏe, phúc lợi kinh tế, giáo dục và sự an toàn cho các trẻ em tại Quận Cam.

Những lãnh vực sau đây đã cho thấy một sự cải tiến trong đời sống của giới trẻ địa phương:

- **Sức Khỏe Tốt Đẹp:** Tỷ lệ các trẻ em không có bảo hiểm tại Quận Cam đã giảm xuống 3.6% thể hiện một sự giảm sút 42.8% trong con số trẻ em không có bảo hiểm kể từ năm 2012, 10 năm thấp.
- **Phúc Lợi Kinh Tế:** Tỷ lệ trẻ em tại Quận Cam nhận phúc lợi CalWorks thể hiện một sự sụt giảm. Trong năm 2021-22, 3.2% trẻ em Quận Cam đã nhận trợ cấp CalWorks, một sự giảm sút 48.3% từ 6.1% trong năm 2012-13.
- **Thành Tích Giáo Dục:** Tỷ lệ các học sinh Quận Cam sẵn sàng cho bậc đại học gia tăng liên tục trong 10 năm. Trong niên học 2021-22, 57.2% học sinh trung học tốt nghiệp trong Quận Cam hợp lệ để vào các hệ thống trường đại học University of California hay California State University, cao hơn tỷ lệ hợp lệ của Tiểu Bang California là 51.4%. Tỷ lệ học sinh trung học bỏ học tiếp tục giảm, ở mức 4.0% trong niên học 2021-22 so với 7.3% trong niên học 2012-13.
- **An Toàn tại Gia Cư và Cộng Đồng:** Tỷ lệ thiếu niên phạm pháp bị bắt giữ tiếp tục giảm. Trong năm 2021, đã có 1,368 thiếu niên phạm pháp bị bắt giữ tại Quận Cam, giảm 84% từ 8,578 thiếu niên phạm pháp trong năm 2012. Sự bắt giữ thông thường là sự chạm trán chính thức đầu tiên của một trẻ em với hệ thống pháp lý thiếu niên. Điều quan trọng là ở lần chạm trán đầu tiên này một khuôn mẫu tội phạm vị thành niên đã không tiếp tục vào cuộc sống thành niên.

Trong khi với nhiều tiến bộ đã được thực hiện, những lãnh vực vẫn được tiếp tục chú trọng bao gồm sức khỏe hành vi, sự vắng mặt kinh niên và tệ nạn nghèo đói thiếu nhi, trong số những thứ khác.

Năm nay phần đầu trình bày dữ kiện với sự chú trọng vào những giải pháp địa phương để tăng tiến sự công bình trong Quận Cam và nhấn mạnh một vài chương trình để giải quyết sự chênh lệch về chăm sóc sức khoẻ trong quận chúng ta.

Muốn đọc toàn bộ phúc trình, xin vào <https://ssa.ocgov.com/about-us/news-publications/occp/annual-report>.

###

